



บทที่ 447

โลกในอนาคต vs โลกหน้า

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกกำลังเขียนถึงโลกในสองมิติคือ “โลกในอนาคต” และ “โลกหน้า” ว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรหนอ และสำหรับชีวิตมนุษย์ในโลกปัจจุบัน เราๆ ท่านๆ วัยผู้สูงอายุ วัยหนุ่มสาว และวัยเด็กๆ โลกอะไรมีความสำคัญกว่ากัน

ใน 5 ปีที่ผ่านมา คนวัยอย่างลูกได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลง ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์เร็วและแรงกว่า 50 ปีในวัยที่ผ่านมาของลูกเลยทีเดียว

หลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นคือ จินตนาการของมนุษย์ในหลายสิบปีก่อน ที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ การมีหุ่นยนต์มารับใช้มนุษย์ การบินไปดวงจันทร์ ตอนนี้นำไปดาวอังคารแล้ว การท่องอวกาศในเชิงท่องเที่ยว การที่ยานยนต์ขับขีได้เองโดยไม่ต้องมีคนขับ เหล่านี้เป็นต้น เมื่อตอนลูกเป็นเด็ก สิ่งเหล่านี้คือภาพยนตร์ sci-fi แต่...เดี๋ยวนี้ สิ่งเหล่านี้คือ ความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ของเรา

สมัยก่อน เราไปเที่ยวที่ไหน ทานอาหารอะไร ไปกับใคร ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเรา ทำไมเราต้องไปบอกให้คนอื่นทราบถึงรายละเอียดกิจกรรมชีวิตส่วนตัวของเราเล่า?

แล้ว ... ก็มีคนๆ หนึ่งที่มาเปลี่ยนให้**คนทั้งโลก!** ลูกเห็นว่า **คนทั้งโลก** เปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของมนุษยชาติ เดียวนี้ใครทำอะไร ไปไหน ใส่เสื้อสวย มีความคิดเห็นในเรื่องนี้เรื่องนั้นอย่างไร และทุกอย่าง จิปาถะในชีวิตของเขา หากไม่ลง “โฆษณา” ให้โลกรับรู้ ผู้สึกจะเซยตกโลก ไม่ว่าจะป็นระดับผู้นำประเทศลงมาถึงประชาชนธรรมดาๆ ต้องประกาศ! มิฉะนั้นจะตกเทรนด์

เป็นไปได้อย่างไร?

ลูกเองตอนใหม่ๆ ลูกไม่ยอมทำตามกระแสสังคม ลูกบอกกับลูกๆ ว่า ทำไมหม่ำมีถึงต้องไปประกาศให้ชาวโลกทราบว่าเมื่อคืนฉันไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารไหน อาหารเป็นแบบไหน ไปกับใคร ...

หลายปีต่อมา ... และอีกหลายปีผ่านไป ลูกก็ถูกกระแสสังคมโลกดูตามไปด้วย อยู่ในสังคมได้อย่างไร ถ้าไม่มี FaceBook?

มาตอนนี้ ในโลกการเงิน ซึ่งครั้งหนึ่งคือโลกที่ลูกเคยอยู่และเชี่ยวชาญ ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับการทำเงินแบบยุคนี้คือ ยุคดิจิทัล ยุคที่คน “ซูดเหรียญ” ไม่ใช่ซูดทอง มีคนบางคนในโลกนี้ยอมลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์ แล้ววันๆ ก็นั่ง “ซูดเหรียญ” ทั้งวันทั้งคืน ที่เขาเรียกกันว่า “เงินคริปโต” หรือ Crypto currency ซึ่งเป็นเงินที่คนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นเมื่อราว 10 ปีก่อน จนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่าตัวตนที่แท้จริงของคนผู้นี้หรือกลุ่มนี้เป็นใครจริงๆ และต่อมาก็มีคนสร้าง “เหรียญ” หรือ Coin แบบนี้ขึ้นมาอีกหลายสกุล ราคาจากที่เริ่มต้นเป็นจุดทศนิยม จนเดี๋ยวนี้ราคาต่อเหรียญหรือต่อ coin คิดเป็นเงินไทยเป็นล้านบาท

นี่คือโลกปัจจุบัน



ยัง ... ยังมีอีก แล้วนายคนนี้ได้เปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตคนทั่วโลกมาครั้งหนึ่งก็กำลังทำอะไรที่จะเปลี่ยนแปลง การดำรงชีวิตของคนทั่วโลกอีกครั้ง คราวนี้เขากำลังสร้าง “โลกในอนาคต” ขึ้นมา แล้วเขาก็บัญญัติศัพท์ขึ้นมาจาก novel เล่มหนึ่งที่เขาอ่าน แล้วก็เรียกโลกในจินตนาการนี้ว่า “Metaverse” ซึ่งลูกไปค้นดูในราชบัณฑิตยสถาน มีคำแปล อย่างเป็นทางการไว้หรือว่า “จักรวาลอนมิติ” แต่คนทั่วไปเรียกมันว่า “โลกเสมือนจริง” คือการสร้างโลกขึ้นมาในอีกมิติ หนึ่งในระบบดิจิทัล

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ คนทั่วโลกขานรับและมีนักลงทุน นักค้นคว้า วิศวกร ... มากมายทั่วโลกกำลังแข่งกันลงทุนใน “โลกในอนาคต” นี้ มีการพูดถึงการลงทุนซื้อทรัพย์สินแบบดิจิทัลแล้ว

ในโลกของศิลปะ ภาพวาดโดยมนุษย์ที่ถูกเรียกว่าศิลปิน กำลังจะถูกเบียดตกขอบการเก็บสะสมของบรรดาผู้ เห็นคุณค่าของภาพวาด ตอนนีภาพศิลปะแบบ NFT หรือ Non-Fungible Token ซึ่งเป็นรูปแบบของศิลปะที่ถูกเก็บ รวบรวมบน blockchain กำลังมาแรง แต่ละภาพประมูลได้ราคาเป็นล้านๆ เหรียญ ...

ถ้าเราหยุดอยู่กับที่ ตามโลกไม่ทัน กลางคืนไปนอน เข้าตื่นขึ้นมา อาจต้องอ้าปากหาว ... โลกวันนี้ไม่เหมือนโลก เมื่อวานเสียแล้ว พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมา โลกจะกลายเป็นโลกในอนาคตที่ผิดแผกแตกต่างไปอีก

เขียนถึงตรงนี้ ลูกขอหยุดตั้งหลัก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา วัดของลูกให้สัตบุรุษกลับไปร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณได้อีกแล้ว ลูกและลูกสาวรีบ ไปร่วมพิธีด้วยความดีใจ ไม่ได้ไปวัดเพราะวัดปิดมานานโขแล้ว

และในระหว่างพิธีตอนสัตบุรุษสวดบทยืนยันความเชื่อ ตอนทำยบท พวกเราทุกคนจะสวดภาวนาว่า “...และ คอยชีวิตในโลกหน้า อาแมน”

ลูกกลับบ้านแล้วและคิดกับตัวเองว่าในขณะที่ คนทั่วโลกกำลังตื่นเต็นกับ “โลกในอนาคต” คนมากมายกำลัง ลงทุนในการเข้าร่วมกับโลกเสมือนจริงในอนาคต และอดคิดต่อไม่ได้ว่ามีที่เปอร์เซ็นต์ของคนทั่วโลกที่ตื่นเต็นและเตรียม ตัวลงทุนเพื่อ “ชีวิตในโลกหน้า” หรือแม้แต่จะเชื่อว่ามี “โลกหน้า” จริง?

ลูกเขียนบทสวดนี้ถวายแด่พระองค์ในฐานะลูกของพระองค์คนหนึ่งที่ได้คิดถึง “ชีวิตในโลกหน้า” พระเจ้าข้า และ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกกำลังทำในขณะนี้ คือการลงทุนชีวิตเพื่อการเดินทางไปสู่ “โลกหน้า” ที่ลูกจะได้ถวายการรับใช้ พระองค์อย่างนิรันดร พระเจ้าข้า

“อาณาจักรนี้จะเป็อาณาจักรนิรันดร” ดาเนียล 7:27

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดหนี

www.moving-themountain.com

